

# กฟผ.ยันไร้ปัญหาจัดทัพองค์กร 'BBGI' เพิ่มกำลังผลิตเอทานอล

**ไทยโพสต์** • กฟผ.ปรับองค์กร โยก 13 ตำแหน่ง ไร้ให้ก้าวทันเทคโนโลยี ยันไม่มีปัญหาขัดแย้ง “บีบีจีไอ” เตรียมลงทุน 1.5 พันล้านบาท ขยายกำลังการผลิตเอทานอล 3 แสนลิตร/วัน

นายภูษิตชุตม์ บริบูรณ์ จตุพร รองผู้อำนวยการพัฒนาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึงกรณีการ

โยกย้ายตำแหน่งภายใน กฟผ. ว่า เป็นนโยบายขององค์กร ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างปกติเป็นไปตามการเปลี่ยนผู้ว่าการคนใหม่ โดยในปัจจุบันจะต้องทำให้องค์กรเดินไปข้างหน้า ให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ซึ่งจะต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจมาทำงานให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

“ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องช่องว่างระหว่างอายุระหว่างคนทำงาน แต่ยืนยันว่าไม่มีประเด็นอะไรสำคัญ และไม่เกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งแน่นอน แต่เป็นการปรับรูปแบบการดำเนินงานขององค์กรที่จะต้องเดินไปข้างหน้า ซึ่งเชื่อว่าศักยภาพของทุกคนก็มีมากพอที่จะทำให้การทำงานดำเนินไปอย่างเต็มที่ และมั่นใจว่าทุกๆ คนสามารถทำแทนกันได้อย่างแน่นอน ซึ่งตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะทำงานทุกอย่าง และเห็นด้วยกับการปรับโครงสร้างครั้งนี้” นายภูษิตชุตม์กล่าว

ทั้งนี้ รายชื่อทั้ง 13 คนที่มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง มีทั้งการดำรงตำแหน่งเดิม แต่สังกัดอยู่ภายใต้โครงสร้างใหม่ขององค์กร ขณะที่อีก 7 คน เป็นการปรับตำแหน่งขึ้นจากผู้ช่วยในฝ่ายต่างๆ เป็นรองผู้ว่าการ อย่างไรก็ตาม การปรับตำแหน่งทั้ง 13 คน จะมีวาระการทำงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61 เป็นต้นไป

ด้าน นายพงษ์ชัย ชัยจิรวัดน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI) เปิดเผยแผนธุรกิจว่า บริษัท บีบีจีไอ ซึ่งเกิดจากการร่วมทุนระหว่างกลุ่มบางจาก และกลุ่มน้ำตาลขอนแก่น อยู่ในขั้นตอนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งปี 62 บริษัทเตรียมเงินลงทุน 1,500 ล้านบาท ตั้งเป้าหมายขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพิ่มอีก 3 แสนลิตรต่อวัน เป็น 8 แสนลิตรต่อวัน จากปัจจุบันมีกำลังการผลิตเอทานอล 5 แสนลิตรต่อวัน โดยมีแผนใช้เงินสดเพื่อเพิ่มการผลิตตัว 1 แสนลิตร อีก 2 แสนลิตรจะใช้วิธีระดมทุนในตลท. และในอนาคตตั้งเป้าหมายขยายกำลังการผลิตเอทานอลเป็น 1 ล้านลิตรต่อวัน เช่นเดียวกับไบโอดีเซลที่ตั้งเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 1 ล้านลิตรต่อวัน จากปัจจุบันอยู่ที่ 9.3 แสนลิตรต่อวัน.